

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2023

THƯ NGỎ

V/v mời tham dự “Ngày Hội việc làm và kết nối Nhà tuyển dụng” Năm học 2022 – 2023

Kính gửi: Quý công ty, doanh nghiệp và các tổ chức

Ban Tổ chức chương trình “Ngày Hội việc làm và kết nối Nhà tuyển dụng” của Trường Đại học Đồng Tháp trân trọng gửi lời chào đến Quý công ty, doanh nghiệp. Kính chúc Quý công ty, doanh nghiệp luôn hoạt động hiệu quả, phát triển và thành đạt.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (2003-2023) và hơn 50 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Với mong muốn xúc tiến cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường, đồng thời tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu, tiếp cận đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng, lựa chọn được ứng viên phù hợp các vị trí làm việc đang cần tuyển dụng, Trường Đại học Đồng Tháp giới thiệu đến Quý đơn vị chương trình “*Ngày Hội việc làm và kết nối Nhà tuyển dụng*” được tổ chức vào **lúc 8h30 ngày 20 tháng 5 năm 2023 (thứ Bảy)**. Đây sẽ là một hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với cả Trường và Quý đơn vị trong sự phát triển chung của đôi bên.


Trường Đại học Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cùng tham gia chương trình “*Ngày Hội việc làm và kết nối Nhà tuyển dụng*” của Trường. Để chương trình tổ chức thành công, Trường rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác từ phía Quý công ty, doanh nghiệp và hy vọng sớm nhận được phản hồi của quý vị.

Để đăng ký tham gia và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0919242928; Email: nguyenngochien@dthu.edu.vn

(Thầy Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Trưởng phòng Đào tạo).

Kính chúc Quý đơn vị phát triển bền vững và thành đạt! 

HIỆU TRƯỞNG

Hồ Văn Thống